



# ไทยนิวส์

หนังสือพิมพ์รายวันภาพ-ข่าวสำหรับชนทุกชั้น.

ปีที่ 38 ฉบับที่ 13,495 ประจำวันพุธ ที่ 12 กันยายน 2550 ราคา 5 บาท

## วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครบรอบ 9 ปี มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนรู้อย่างก้าวหน้าบนภาคเหนือ

ตลอดระยะเวลา 9 ปี ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเรียนรู้อย่างก้าวหน้าบนภาคเหนือให้ก้าวทันโลกและเป็นผู้นำด้านการศึกษาตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการที่จะ "ปลูกป่า สร้างคน"

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการตราพระราชบัญญัติจัดตั้ง ตามหนังสือราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2541 โดยมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีอิสระส่วนราชการภายใต้การดำเนินงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ และได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2542 จวบจนปัจจุบันมหา-

วิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีนักศึกษาจำนวน 9 รุ่น และบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5 รุ่น ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนอกจากจะจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในการเรียน ประกอบกับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านไอที วิทยาศาสตร์ มาใช้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษา ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้มหาวิทยาลัย ยังได้จัดอบรม สัมมนา และการประชุมระดับชาติให้กับประชาชนในเขตภาคเหนือและภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนให้เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งมาโดยตลอด และในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน

2550 มฟล. จะได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 9 ปี โดยในเวลา 07.00 - 11.00 น. จัดพิธีสักการะพระราชนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณหน้าพระราชนุสาวรีย์ฯ จากนั้นจะจัดทำร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 90 รูป และเวลา 11.00 น. อธิการบดีมฟล. บรรยายสรุปการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมามา ให้กับประชาชนรับทราบ จากนั้นเวลา 18.30 น. จัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้มีเกียรติ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเรียนเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร, รับฟังผลการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยและร่วมงานเลี้ยงรับรองตามกำหนดการ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-5391-7034, 0-5391-7037.